



# SCBต่อลมหายใจPACEตามศาลสั่ง

## ■ จัดวงเงินกู้1.5พันล. ■ กลุ่มโรงแรมยังสาหัส

นิวส์ คอนเน็คท์- SCBเตรียมปล่อยสินเชื่อแก่PACE วงเงิน 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการนิมิต หลังสวน หลังศาลมีคำพิพากษาให้ปล่อยเงินกู้ได้ ด้านกลุ่มโรงแรมยังสาหัสรับพิษโควิด-19 ระบาดรอบใหม่

นายสารัตต์ รัตนภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า กรณีการปล่อยสินเชื่อให้แก่บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE นั้น ธนาคารพร้อมดำเนินการตามคำสั่งของศาลที่พิจารณา [อ่านต่อหน้า 2](#)

# CPALLทุ่มงบลงทุน1.2หมื่นล. หนึ่งรอโควิดจบบุกลาว-กัมพูชา

นิวส์ คอนเน็คท์ - CPALL ตั้งงบลงทุนปี 64 ราว 12,000 ล้านบาท ลุยเปิดสาขา 700 สาขา ปรับปรุงขยายพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ ลงทุนระบบไอทีเตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขยายวงเงินหุ้นกู้เพิ่มไม่เกิน 1 แสนบาท

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิดา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมงบลงทุนในปี 64 อยู่ที่ 12,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นใช้ในการขยายสาขาจำนวน 700 สาขา [อ่านต่อหน้า 2](#)

# RBFรุกธุรกิจกัญชง ขยายฐานลูกค้าใหม่ หนนรายได้โต12%

นิวส์ คอนเน็คท์ - RBF เตรียมเดินหน้าธุรกิจกัญชง อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐฯ ด้านผลงานปี 64 มั่นใจรายได้เติบโต 10-12% ตามการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทอาร์แอนด์บีฟู้ดส์ฟฟลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตการปลูกกัญชงกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งเตรียมขอใบอนุญาตการสกัดสารจากกัญชงซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของหน่วยงานองค์การอาหารและยา [อ่านต่อหน้า 2](#)



**เอ็น.อี.เฮมพ์ จับมือ KWM ลุยธุรกิจกัญชง...**  
นายชววิทย์ จิงธนสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.อี.เฮมพ์ จำกัด (N.E.Hemp) ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบเมล็ดกัญชงลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดส่งวัตถุดิบกัญชงกับ นายเอกพันธ์ วนโกศล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. เมททิลเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM เพื่อเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีในการสกัดสารจากพืชกัญชงจากเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย





## SCB

ให้ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อแก่ PACE เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการนิมิต หลังสวน โดยมีวงเงินสินเชื่อราว 1,500 ล้านบาท

สำหรับกรณีของ ดิน แอนด์ เดลู่ก้า นั้น ปัจจุบันได้ผ่านแผนฟื้นฟูกิจการเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการปรับโครงสร้างธุรกิจ และจัดทำแผนธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งธุรกิจของ ดิน แอนด์ เดลู่ก้า นั้นสามารถทำกำไรได้ค่อนข้างดีทั้งในไทย และ เอเชีย แต่เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าหลัก

เป็นชาวต่างชาติ จึงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

ขณะที่กลุ่มสินเชื่อธุรกิจโรงแรมยังเป็นกลุ่มที่ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อธุรกิจโรงแรมราว 8 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนราว 15-20% ของพอร์ตสินเชื่อรวมของธนาคารที่มีอยู่ราว 2 ล้านล้านบาท

โดยปัจจุบันมีลูกค้าที่เข้าโปรแกรมพักชำระหนี้จำนวน 90% ของสินเชื่อที่ปล่อยให้กับโรงแรมทั้งหมด ซึ่งธนาคารมองว่าสถานการณ์

กลุ่มโรงแรมยังมีความไม่แน่นอน แม้จะมีการนำวัคซีนเข้ามาใช้แล้ว แต่การเปิดประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาอาจยังไม่มีที่ชัดเจน ทำให้ยังมีผลกระทบต่อกลุ่มโรงแรมที่เน้นลูกค้าต่างชาติ

“เราช่วยเหลือลูกค้าที่ลดดอกเบี้ยปรับโครงสร้างหนี้พักชำระหนี้ซึ่งจะครบกำหนดมาตรการในเดือนมิ.ย. 64 โดยหากถึงเวลาดังกล่าวลูกค้ายังไม่สามารถกลับมาชำระได้เราก็พร้อมช่วยเหลือเป็นรายกรณีซึ่งก่อนหน้านี้ลูกค้ากลุ่มโรงแรมเริ่มกลับมาชำระดอกเบี้ยได้บ้างแล้ว แต่พอโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ก็กลับมากระทบอีกครั้ง” นายสาวิทย์ กล่าว ●



## CPALL

วงเงิน 4,000 ล้านบาท และอีก 4,100 ล้านบาท, ลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ วงเงิน 4,100 ล้านบาท, ปรับปรุงสาขา ขยายพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ และการพัฒนาช่องทางขายออนไลน์วงเงิน 2,500 ล้านบาท และใช้ลงทุนในระบบไอที วงเงิน 1,400 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าการขยายสาขา ร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ในประเทศลาว และ กัมพูชา ซึ่งมีระยะสัญญา 70 ปีนั้น ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยหากสามารถเดินทางเข้าไปทำงานได้ บริษัทก็พร้อมดำเนินการทันที ซึ่งบริษัทมองหาแนวทางการลงทุนต่างๆ เพื่อเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมองว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ บริษัทเตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในอีก 2 เดือนข้างหน้า เพื่อขออนุมัติขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกจำนวนรวมไม่เกิน 100,000 ล้านบาท เพื่อใช้

สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน และการ Refinancing, การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม การไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท ซึ่งหากได้รับอนุมัติจะวงเงินรวมทั้งสิ้นสำหรับการออกหุ้นกู้รวมไม่เกิน 295,000 ล้านบาท

โดยการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จะส่งผลให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีความมั่นคง และต่อยอดในการขยายการลงทุนต่อไปได้ ซึ่งส่วนหนึ่งคือการบริหารภาระหนี้สินของบริษัท ให้อยู่ในรูปแบบของการกู้ยืมที่มีระยะเวลาที่กำหนดและบริหารได้ เช่น การบริหารหนี้สิน การบริหารการชำระหนี้สิน การบริหารการลดหนี้สิน และการระดมทุนที่จะเกิดขึ้น รวมถึงภาระหนี้สินที่จะเน้นเป็นสกุลเงินบาท เนื่องจากกระแสเงินสดของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ●

## RBF

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุได้ว่า จะได้รับการอนุมัติเมื่อใด แต่เบื้องต้นหากกระบวนการต่างๆ เสร็จสิ้น เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นโปรดัคส์ใหม่ของบริษัท และจะได้ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชงค่อนข้างมาก

สำหรับแนวโน้มรายได้ปี 64 มั่นใจว่าจะเติบโต 10-12% จากปีก่อน ตามความต้องการใช้วัตถุดิบรสและกลิ่น (Flavour)



สุธินาถ กิตติวิรัตน์เดช

รวมไปถึงกลุ่มเคลือบขนมปัง แป้ง และซอส (Food Coating) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการจำหน่ายสินค้าของบริษัทจะแบ่งเป็นในประเทศ 85% และต่างประเทศประมาณ 15%

นอกจากนี้บริษัทยังเดินหน้าขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเน้นงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ผู้บริโภคปัจจุบัน ทำให้มีออเดอร์ใหม่จากลูกค้าเข้ามาจำนวนมาก ขณะที่ปีนี้บริษัทจะเน้นกลุ่มสินค้าอาหารสัตว์ด้วย เพราะเป็นตลาดที่กำลังเติบโตสูง ●



# วิริยะฯ มอบหนังสือสู่“ห้องสมุดพร้อมปัญญา”

นายสมรัตน์ เข้มศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนา  
พหุตินิสัย กรมราชทัณฑ์ รับมอบหนังสือ  
รวมมูลค่า 294,478 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย  
จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสุภัทรา ทองขาว  
รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบ  
เพื่อบริจาคสำหรับ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”  
ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ  
จำนวน 31 แห่ง

อันจักเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูน  
ทักษะความรู้สร้างแรงบันดาลใจรวมถึงนันทนาการ  
แก่ผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการ  
สนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ด้านการ  
ควบคุมและการแก้ไขพัฒนาพหุตินิสัยผู้ต้องขัง  
โดยที่ริเริ่มจัดขึ้นณกรมราชทัณฑ์ถนนนนทบุรี 1  
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการบริจาคหนังสือดังกล่าว  
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “White CSR เดิมความรู้  
...สู่ห้องสมุดทั่วไทย” โดยบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท  
วิริยะธุรกิจ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์  
อาทิ สำนักพิมพ์สารคดี สำนักพิมพ์เมืองโบราณ  
ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่



ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ  
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เจ้าฟ้านักอ่าน แม่พิมพ์แห่งการเรียนรู้ตลอดจน  
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนไทย  
รักการอ่าน สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาชาติ

ไปสู่ความเจริญต่อไป  
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการส่งมอบหนังสือ  
กระจายไปยังห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่  
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และ  
ห้องสมุดภายในโรงเรียนต่างๆ รวมแล้วเกือบ  
2,000 แห่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 7,500,000 บาท.

## ภาพข่าว



### ไทยประกันชีวิต จัดงานประชุมใหญ่ประจำปี 2564

บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยไชย ไชยวรรณ ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดงานประชุมใหญ่  
ประจำปี 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อประกาศนโยบายและ  
เป้าหมายในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรฝ่ายขายทั่วประเทศ  
โดยมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ  
ตัวแทนร่วมแถลงนโยบาย ณ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานใหญ่

### ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ รุกตลาดแบงก์แอสซัวร์รันส์

บริษัทซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ จำกัด จับมือ บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)  
จำกัด (มหาชน) เดินสายประชาสัมพันธ์ประกัน พ.ร.บ.รถยนต์ จากชมโปะ  
ประกันภัย ที่กำลังรุกตลาดแบงก์แอสซัวร์รันส์อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก  
ในไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ “ดูแลคนไทยด้วยหัวใจปุ่น” โดยผสานพลังกับ  
ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ผ่านช่องทางขาย ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถตู้  
รถกระบะ สามารถซื้อประกันได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ผ่านทาง บริษัท  
ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ จำกัด ทุกสาขาที่มีอยู่ 30 สาขาทั่วประเทศในรูปแบบ  
แบบ One Stop Service รวมถึงช่องทางสาขา ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  
ทั่วประเทศอี ประเดิมเดินตลาดครั้งแรก ที่ จ.นครราชสีมา

